



Câu 25: Ban bầu cử được thành lập khi nào? Thành phần, số lượng thành viên Ban Bầu cử được quy định như thế nào?

Trả lời:
Khoản 1, khoản 2, Điều 24 Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân năm 2015 quy định:

- Chậm nhất là 70 ngày trước ngày bầu cử, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh sau khi thống nhất với Thường trực Hội đồng nhân dân và Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng cấp quyết định thành lập ở mỗi đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội một Ban bầu cử đại biểu Quốc hội có từ chín đến mười lăm thành viên gồm Trưởng ban, các Phó Trưởng ban và các Ủy viên là đại diện Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng cấp và một số cơ quan, tổ chức hữu quan.

- Chậm nhất là 70 ngày trước ngày bầu cử, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã sau khi thống nhất với Thường trực Hội đồng nhân dân và Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng cấp quyết định thành lập ở mỗi đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân một Ban bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân gồm đại diện cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội. Thành phần Ban bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã có thêm đại diện cử tri ở địa phương.

- Ban bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp tỉnh có từ mười một đến mười ba thành viên. Ban bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp huyện có từ chín đến mười một thành viên. Ban bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã có từ bảy đến chín thành viên. Ban bầu cử gồm Trưởng ban, các Phó Trưởng ban và các Ủy viên.

Câu 26: Pháp luật quy định như thế nào về nhiệm vụ, quyền hạn của Ban bầu cử?

Trả lời:
Theo quy định tại khoản 3, Điều 24 Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân năm 2015, Ban bầu cử có các nhiệm vụ, quyền hạn sau đây:

- Kiểm tra, đôn đốc việc thi hành pháp luật về bầu cử của các Tổ bầu cử thuộc đơn vị bầu cử;

- Kiểm tra, đôn đốc việc lập, niêm yết danh sách cử tri và việc niêm yết danh sách những người ứng cử ở các Tổ bầu cử thuộc đơn vị bầu cử;

- Chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc việc bố trí các phòng bỏ phiếu và công việc bầu cử ở các phòng bỏ phiếu;

- Nhận và phân phối tài liệu, phiếu bầu cử cho các Tổ bầu cử chậm nhất là 15 ngày trước ngày bầu cử;

- Nhận, tổng hợp và kiểm tra biên bản kết quả kiểm phiếu bầu cử của các Tổ bầu cử; lập biên bản xác định kết quả bầu cử ở đơn vị bầu cử;

- Giải quyết khiếu nại, tố cáo đối với việc thực hiện công tác bầu cử của các Tổ bầu cử và khiếu nại, tố cáo về bầu cử do các Tổ bầu cử chuyển đến; nhận và chuyển đến Ủy ban bầu cử ở tỉnh khiếu nại, tố cáo về người ứng cử đại biểu Quốc hội; nhận và chuyển đến Ủy ban bầu cử ở tỉnh khiếu nại, tố cáo về người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân;

- Báo cáo tình hình tổ chức và tiến hành bầu cử theo hướng dẫn, yêu cầu của Hội đồng bầu cử quốc gia hoặc theo yêu cầu của Ủy ban bầu cử cùng cấp;

- Chuyển hồ sơ, tài liệu về bầu cử đại biểu Quốc hội đến Ủy ban bầu cử ở tỉnh; chuyển hồ sơ, tài liệu về bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân đến Ủy ban bầu cử cùng cấp;

- Tổ chức thực hiện việc bầu cử thêm, bầu cử lại (nếu có).

Câu 27: Tổ bầu cử được thành lập khi nào? Thành phần, số lượng thành viên Tổ bầu cử được quy định như thế nào?

Trả lời:
Khoản 1 Điều 25 Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân năm 2015 quy định:

- Chậm nhất là 50 ngày trước ngày bầu cử, Ủy ban nhân dân

cấp xã sau khi thống nhất với Thường trực Hội đồng nhân dân và Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng cấp quyết định thành lập ở mỗi khu vực bỏ phiếu một Tổ bầu cử để thực hiện công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp.

- Tổ bầu cử có từ mười một đến hai mươi một thành viên gồm Tổ trưởng, Thư ký và các Ủy viên là đại diện cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội, đại diện cử tri ở địa phương.

Đối với huyện không có đơn vị hành chính xã, thị trấn thì Ủy ban nhân dân huyện sau khi thống nhất với Thường trực Hội đồng nhân dân và Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng cấp quyết định thành lập ở mỗi khu vực bỏ phiếu một Tổ bầu cử có từ mười một đến hai mươi một thành viên gồm Tổ trưởng, Thư ký và các Ủy viên là đại diện cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội, đại diện cử tri ở địa phương.

Đơn vị vũ trang nhân dân được xác định là khu vực bỏ phiếu riêng được thành lập một Tổ bầu cử có từ năm đến chín thành viên gồm Tổ trưởng, Thư ký và các Ủy viên là đại diện chỉ huy đơn vị và đại diện quân nhân của đơn vị vũ trang nhân dân đó.

Trong trường hợp đơn vị vũ trang nhân dân và địa phương có chung một khu vực bỏ phiếu thì Ủy ban nhân dân cấp xã sau khi thống nhất với Thường trực Hội đồng nhân dân, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng cấp và chỉ huy đơn vị vũ trang nhân dân quyết định thành lập Tổ bầu cử có từ mười một đến hai mươi một thành viên gồm Tổ trưởng, Thư ký và các Ủy viên là đại diện cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội, đại diện cử tri ở địa phương, đại diện chỉ huy đơn vị và đại diện quân nhân của đơn vị vũ trang nhân dân đó.

(còn nữa)

SỞ TƯ PHÁP TỈNH THÁI BÌNH

VŨ THƯ Chuẩn bị cho ngày hội lớn

Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 là ngày hội lớn của các tầng lớp nhân dân cả nước nói chung, huyện Vũ Thư nói riêng. Với 2 đơn vị bầu cử đại biểu HĐND tỉnh, 8 đơn vị bầu cử đại biểu HĐND huyện, 206 đơn vị bầu cử đại biểu HĐND cấp xã, huyện Vũ Thư chủ động chuẩn bị chu đáo để cuộc bầu cử thành công tốt đẹp.

Xã Tam Quang có 5 thôn với gần 6.000 nhân khẩu. Theo quy định sẽ có 25 đại biểu được bầu vào HĐND xã nhiệm kỳ 2021 - 2026. Ông Vũ Tiến Thành, Chủ tịch UBND xã, Chủ tịch Ủy ban bầu cử xã cho biết: Để tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 tại địa phương, xã đã thành lập Ủy ban bầu cử xã và 7 đơn vị bầu cử, 7 tổ bầu cử ứng với 7 khu vực bỏ phiếu. Sau hiệp thương lần thứ nhất, Tam Quang có 48 người ứng cử đại biểu HĐND xã nhiệm kỳ 2021 - 2026. Do làm tốt quy trình hiệp thương lựa chọn, giới thiệu những người ứng cử tại các địa bàn thôn ngay từ bước đầu nên nhận sự ủng hộ của đại biểu HĐND xã sau hiệp thương lần thứ nhất bảo đảm đúng cơ cấu, thành phần và số lượng, hầu hết ứng cử viên đều được nhân dân tại nơi cư trú tín nhiệm cao.

Bà Đỗ Thị Hồng Liên, Trưởng ban Dân vận Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện Vũ Thư cho biết: Để bảo đảm

đúng tiến độ thời gian theo quy định và làm tốt công tác chuẩn bị nhân sự, huyện chủ động cấp tài liệu, tổ chức tập huấn, hướng dẫn quy trình hiệp thương giới thiệu người ứng cử đại biểu HĐND các cấp để các đơn vị, địa phương nắm vững. Trong quá trình các đơn vị, địa phương thực hiện các bước quy trình hiệp thương, Ủy ban MTTQ huyện bám sát hướng dẫn, kiểm tra để bảo đảm quy trình hiệp thương dân chủ, đúng luật. Đến ngày 15/3, sau hiệp thương lần thứ nhất, có 76 người ứng cử, không có người từ ứng cử; trong số người ứng cử tỷ lệ nữ chiếm 43,42%; người ngoài

Đảng chiếm 10,53%; người trẻ tuổi chiếm 27,63%, tái cử 32,5%. HĐND cấp xã sau hiệp thương lần thứ nhất có 1.428 người được giới thiệu ứng cử và 1 người từ ứng cử để bầu 770 đại biểu. Cơ cấu thành phần sau hiệp thương lần thứ nhất, tỷ lệ nữ chiếm 37,16%, người trẻ tuổi 21,62%, người ngoài Đảng 31,07%, 66,4% tái cử trong tổng số người được giới thiệu ứng cử và từ ứng cử đại biểu HĐND cấp xã.

Ông Đặng Hồng Kỳ, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, Chủ tịch Ủy ban bầu cử huyện Vũ Thư cho biết: Chủ động làm tốt công tác chuẩn bị bầu cử, huyện và các địa phương đã sớm thành lập Ban Chỉ đạo bầu cử, Ủy ban bầu cử, ban bầu cử và tổ bầu cử tại các đơn vị bầu cử theo đúng quy định. Huyện ủy giao trách nhiệm cho mỗi đồng chí trong Ban Thường vụ Huyện ủy phụ trách cụm, Huyện ủy viên phụ

trách xã phối hợp chặt chẽ với Ban Chỉ đạo bầu cử, Ủy ban bầu cử huyện, xã chỉ đạo, đôn đốc, hướng dẫn các đơn vị, địa phương thực hiện công tác chuẩn bị bầu cử. Các ngành trong khối tư tưởng, văn hóa chủ động tuyên truyền thông qua nhiều hình thức về cuộc bầu cử, tạo không khí sôi nổi thu hút người dân tham gia sự kiện chính trị trọng đại này. Trong quá trình triển khai, các đơn vị, địa phương tăng cường nắm bắt tình hình, tư tưởng cán bộ, đảng viên và nhân dân, từ đó định hướng đúng, xử lý kịp thời những vướng mắc phát sinh. Song song với triển khai nghiêm túc quy trình hiệp thương lần thứ hai, ủy ban bầu cử các cấp trên địa bàn huyện tiến hành rà soát, lập danh sách cử tri, chuẩn bị cơ sở vật chất, khu vực bỏ phiếu và các phần việc liên quan, sẵn sàng cho cuộc bầu cử.

QUYNH LƯU



BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH Đa dạng hình thức tuyên truyền chính sách BHXH, BHYT

Nhằm tiếp tục phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT), thời gian qua, BHXH tỉnh đã tích cực đổi mới, đa dạng hình thức tuyên truyền. Nhờ đó góp phần thu hút nhiều người dân tham gia.

Có mặt tại hội trường UBND xã Đông Phương (Đông Hưng) trong một buổi tư vấn, đối thoại chính sách BHXH tự nguyện, BHYT theo hộ gia đình các cụm xã, chúng tôi nhanh chóng bị cuốn vào không khí sôi nổi của những màn đối thoại trực tiếp giữa đại diện cơ quan BHXH và người dân. Những thắc mắc của người dân về thủ tục, mức đóng, phương thức đóng, quyền lợi khi tham gia các chính sách BHXH, BHYT đều được giải đáp tận tình. Bà Nguyễn Thị Hải, xã Đông Phương chia sẻ: Tôi thấy buổi tư vấn, đối thoại về chính sách BHXH, BHYT rất bổ ích bởi mình vừa được giải đáp tận tình những thắc mắc trực tiếp, dễ hiểu vừa biết được những điểm mới của chính sách BHXH, BHYT.

Những năm gần đây, công tác tuyên truyền BHXH, BHYT được quan tâm hơn, triển khai sâu rộng tới đông đảo cán bộ, nhân dân. BHXH tỉnh đã phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy lồng ghép nội dung tuyên truyền về Luật Bảo hiểm xã hội, Luật Bảo hiểm y tế, tình hình của chính sách BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình

đối với việc chăm sóc sức khỏe và bảo đảm cuộc sống cho người dân trong các hội nghị báo cáo viên các cấp. Duy trì nội dung tuyên truyền về công tác BHXH, BHYT trong bản tin Thông báo nội bộ phục vụ sinh hoạt chi bộ hàng tháng.

Bên cạnh đó, BHXH tỉnh còn phối hợp với Bảo Thái Bình, Đài PTTH Thái Bình, đài TTTH các huyện, thành phố và hệ thống đài truyền thanh cơ sở tích cực tuyên truyền về chính sách BHXH, BHYT. Trong năm 2020, đã có 50 chuyên mục,

3.485 tin, bài, phóng sự, 4 buổi tọa đàm được đăng tải, phát sóng. Cũng trong năm 2020, BHXH tỉnh phối hợp với Bưu điện tỉnh tổ chức thành công 2 lễ ra quân hưởng ứng tháng triển khai BHXH toàn dân, kỷ niệm ngày BHYT Việt Nam và tổ chức tuyên truyền lưu động tại 8 huyện, thành phố. Mặt khác, BHXH tỉnh chú trọng phát huy vai trò của Cổng thông tin điện tử BHXH tỉnh trong công tác thông tin, tuyên truyền về chính sách BHXH, BHYT và các hoạt động nổi bật của ngành với 245 tin, bài; thường xuyên giải đáp câu hỏi của các tổ chức và cá nhân, cập nhật kịp thời văn bản liên quan đến lĩnh vực BHXH, BHYT để người dân và doanh nghiệp thuận tiện tra cứu.

Bám sát định hướng tuyên truyền của BHXH Việt Nam, BHXH tỉnh đẩy mạnh hình thức tuyên truyền trực tiếp; cử cán bộ, nhân viên về tận cơ sở để

đối thoại với người dân, chủ sử dụng lao động, người lao động. Chú trọng đổi mới nội dung và hình thức, linh hoạt thời gian tổ chức đối thoại để người dân có thể dễ dàng tiếp cận những nội dung cơ bản nhất của chính sách BHXH, BHYT, từ đó chủ động, tích cực tham gia. Năm 2020, BHXH tỉnh phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức 520 hội nghị tư vấn, đối thoại với trên 25.500 đại biểu là nông dân, người lao động tự do trong toàn tỉnh.

Để nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền chính sách BHXH, BHYT tại cơ sở, BHXH tỉnh thường xuyên quan tâm, phát triển mạng lưới đại lý thu BHXH, BHYT. Hiện toàn tỉnh có trên 800 nhân viên đại lý thu thuộc hệ thống bưu điện, UBND xã và trung tâm y tế huyện. BHXH tỉnh thường xuyên đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn kỹ năng tuyên truyền, vận động phát triển mở rộng đối tượng tham gia cho đội ngũ nhân viên đại lý thu trong toàn tỉnh.

Với việc đa dạng hình thức tuyên truyền chính sách BHXH, BHYT nên số người tham gia BHXH, BHYT toàn tỉnh tăng đáng kể. Chỉ tính riêng trong năm 2020, toàn tỉnh phát triển mới được 11.928 người tham gia BHXH tự nguyện, nâng tổng số người tham gia BHXH tự nguyện hiện nay là 27.530 người. Hiện toàn tỉnh có 1.597.261 người tham gia BHYT (chiếm 85,8% dân số).

Thời gian tới, BHXH tỉnh tiếp tục đa dạng hình thức tuyên truyền chính sách BHXH, BHYT nhằm thực hiện tốt mục tiêu tăng nhanh số người tham gia BHXH và diện bao phủ BHYT, góp phần bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn.

THU HOÀI



Ra quân hưởng ứng ngày Bảo hiểm y tế Việt Nam 11/7/2020.

LỢI ÍCH KHI THAM GIA BẢO HIỂM Y TẾ

Bảo hiểm y tế là chính sách an sinh của Đảng và Nhà nước, vì quyền lợi của người dân, được Nhà nước bảo hộ, do cơ quan Bảo hiểm xã hội thực hiện

- Được Nhà nước hỗ trợ một phần kinh phí khi tham gia
- Được KCB tại các cơ sở y tế có ký Hợp đồng KCB BHYT trên toàn quốc
- Được quỹ BHYT chi trả từ 80 - 100% chi phí khi KCB đúng tuyến
- Giúp bạn và gia đình giảm gánh nặng về chi phí KCB khi ốm đau, tai nạn
- Quỹ BHYT chi trả hàng chục nghìn loại thuốc và dịch vụ y tế
- Góp phần chia sẻ rủi ro, phát huy tinh thần "lá lành đùm lá rách" giữa những người tham gia

Hãy gọi Tổng đài 19009068 hoặc đến các đại lý thu BHXH để được tư vấn, hỗ trợ khi tham gia

Hàng năm có hàng nghìn người được quỹ BHYT chi trả chi phí KCB hơn **1 tỷ đồng**

Người được quỹ BHYT chi trả chi phí KCB cao nhất là gần **13 tỷ đồng**

Bảo hiểm y tế - Luôn bên bạn và gia đình để bảo vệ và chăm sóc sức khỏe

RỦI RO KHI KHÔNG CÓ BẢO HIỂM Y TẾ

Phải tự chi trả toàn bộ chi phí khám chữa bệnh

Luôn lo lắng vì giá dịch vụ khám chữa bệnh ngày càng tăng cao

Khó có khả năng tiếp cận các dịch vụ y tế kỹ thuật cao và thuốc đắt tiền

Kinh tế gia đình sa sút khi không may mắc bệnh hiểm nghèo

Hãy gọi Tổng đài 19009068 hoặc đến các đại lý thu bảo hiểm xã hội để được tư vấn, hỗ trợ khi tham gia

THU HOÀI

Nguồn: BHXH Việt Nam